

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với đoàn công tác Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiều ngày 2/8, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted do ông Carsten Baltzer Rode, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam làm trưởng đoàn để trao đổi một số vấn đề liên quan đến triển khai điện gió nói chung và dự án điện gió ngoài khơi dự kiến triển khai tại Thái Bình nói riêng.

Giới thiệu về Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Thái Bình là tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế như hệ thống giao thông thuận lợi, có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tỉnh có ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển với 54km bờ biển, diện tích mặt biển do tỉnh quản lý trên 3.600km² nên rất có tiềm năng để phát triển điện gió. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc của liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted trong quá trình nghiên cứu khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn tỉnh đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có sự hợp tác thành công trong phát triển dự án điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Về phía tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted trong quá trình nghiên cứu và phát triển dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn tỉnh.

Ông Carsten Baltzer Rode, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Đan Mạch đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm với Việt Nam và từ năm 2013 chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch đã được ký kết nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và bền vững ngành năng lượng. Đối với Orsted, đây là tập đoàn điện gió ngoài khơi lớn nhất

thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi tại Mỹ, Anh, Đan Mạch, Đài Loan; có nguyên tắc chủ đạo đó là trở thành đối tác đồng góp tích cực tại cộng đồng mà Tập đoàn hoạt động. Đối với liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted, hiện liên danh đang triển khai phát triển danh mục các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất hơn 20GW được phân kỳ thành nhiều giai đoạn tại các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Tại Thái Bình, dự án điện gió ngoài khơi được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có công suất 1.000MW, tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD, sản xuất và phát vào lưới điện 3,5 tỷ kWh/năm, dự kiến năm 2030 sẽ đưa vào sử dụng; khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho tỉnh không chỉ về sản lượng điện năng lượng tái tạo, đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng cao mà còn mang lại nguồn thu bền vững cho ngân sách. Hiện tại dự án đã được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung đưa vào danh mục các dự án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (quy hoạch điện VIII). Đại diện liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản chấp thuận công tác đo đạc quan trắc đánh giá tài nguyên biển, từ đó giúp liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted có thể triển

khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh, đánh giá cao sự chuyên nghiệp và quyết tâm của liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted đồng thời khẳng định đây là cơ hội lớn đối với Thái Bình và tỉnh sẽ ủng hộ để liên danh nhà đầu tư có thể nghiên cứu đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn tỉnh. Với mong muốn chào đón các nhà đầu tư có tiềm lực và có uy tín đầu tư vào dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, với những vấn đề thuộc thẩm quyền như đặt trụ sở trung tâm điều hành, tạo hành lang để thiết lập hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả đường dây truyền tải... tỉnh sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho liên danh nhà đầu tư; đồng thời, đề nghị phải có sự trao đổi thường xuyên giữa liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted và các cơ quan chức năng của tỉnh để cụ thể hóa được dự án trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ hy vọng với đất nước không chỉ phát triển về công nghiệp mà còn có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, văn hóa, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, là cầu nối để tỉnh Thái Bình có thể hợp tác với các địa phương của Đan Mạch trên các lĩnh vực cùng có thể mạnh, từ đó phát huy tối lợi thế để cùng phát triển.

MINH HƯƠNG

CHỦ ĐỘNG THEO DÕI...

(Tiếp theo trang 1)

mới nổi là hiện hữu làm tăng nguy cơ dịch chống dịch.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; việc bảo đảm chế độ, chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch;

công tác thu dung, điều trị một số bệnh truyền nhiễm...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Dịch bệnh truyền nhiễm đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, do đó các cấp, ngành, địa

phương phải chủ động có các phương án ứng phó, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát các văn bản đã triển khai liên quan đến phòng, chống dịch, chủ động tham mưu các giải pháp nhằm tạo sự thống nhất, thực hiện hiệu quả từ trung ương đến địa phương.

Để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, nhất là ngành y tế các địa phương với quyết tâm

cao nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn chủ động theo dõi, giám sát các dịch bệnh trên địa bàn; đánh giá tình hình dịch bệnh và tham mưu các giải pháp phù hợp; không để thiếu thuốc, vật tư, hóa chất điều trị cho người bệnh; tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, cơ sở y tế; xử lý kịp thời các ổ dịch không để lây lan, thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị... tránh để dịch chống dịch. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ

tiêm vắc-xin phòng Covid-19; chủ động các phương án, kịch bản để giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm mới. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan thuộc Bộ cần xây dựng chiến lược truyền thông. Các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với ngành y tế củng cố, bổ sung nhân lực cho đội ngũ y tế tuyến dưới; rà soát, bảo đảm chế độ, chính sách cho những người tham gia phòng, chống dịch.

Nhiều khó khăn, tồn tại

Với mong muốn được cấp GCNQSDĐ, năm 2021, gia đình bà Nguyễn Thị Tĩnh, thôn Phú Lôi, xã Minh Lăng được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư, cán bộ địa chính xã Minh Lăng hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xin đăng ký cấp GCNQSDĐ. Đối với gia đình bà Tĩnh, mặc dù đã sinh sống tại thửa đất 44 năm nhưng đến nay gia đình bà hầu như không có bất kỳ giấy tờ pháp lý liên quan đến thửa đất. Trong khi đó, hồ sơ thể hiện nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất trong kho hồ sơ lưu trữ tại UBND xã Minh Lăng hiện nay rất sơ sài, cũ nát, không đầy đủ thông tin. Tồn nhiều công sức nhưng đến nay gia đình bà Tĩnh vẫn không tìm được một số giấy tờ theo thủ tục quy định. Mong muốn có sổ đỏ để chuyển nhượng một phần đất, tạo kinh phí dưỡng già và chia đất cho 3 người con của bà Tĩnh hiện nay vẫn chưa thực hiện được.

Ông Đặng Thế Việt, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vũ Thư cho biết: Khó khăn lớn nhất trong việc cấp GCNQSDĐ lần đầu tại địa bàn hiện nay là hồ sơ dữ liệu địa chính không đầy đủ, không đồng bộ, xuống cấp; việc cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai chưa thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cấp GCNQSDĐ chưa chặt chẽ, chưa bảo đảm thời gian quy định. Nhiều địa phương chưa chú trọng công tác quản lý đất đai, chưa quan tâm vào cuộc thảo gỡ vướng mắc, hỗ trợ người dân giải quyết vướng mắc trong việc cấp GCNQSDĐ. Trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ địa chính cấp huyện và cơ sở còn hạn chế, chưa hướng dẫn người dân thực hiện đúng, đủ thủ tục hồ sơ theo quy định... Do đó, trên thực tế nhu cầu của người dân khá cao nhưng mỗi năm toàn huyện chỉ cấp được 300 - 400 GCNQSDĐ lần đầu; còn xảy ra tình trạng quá thời hạn giải quyết, người

VŨ THƯ

Chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu tại huyện Vũ Thư còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, kế hoạch sử dụng đất của các hộ dân. Trước thực trạng này, huyện Vũ Thư đã và đang triển khai nhiều giải pháp, từng bước chấn chỉnh công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu.



Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư hướng dẫn người dân thủ tục xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

dân đi lại nhiều lần, gây tâm lý bức xúc cho người dân.

Quyết tâm chấn chỉnh

GCNQSDĐ hay còn gọi sổ đỏ là chứng thực có giá trị pháp lý, được cấp GCNQSDĐ là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Để bảo đảm quyền lợi này cho người dân, UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt vào cuộc, chấn chỉnh công tác cấp GCNQSDĐ. Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Ngày 13/7/2022, UBND

huyện đã ban hành Công văn số 923/UBND-TNMT về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác cấp GCNQSDĐ. Huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan quan tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ liên quan đến quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chi cục thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư tăng cường phối hợp chặt

chẽ và linh hoạt hơn để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ bảo đảm trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tích cực hỗ trợ các địa phương trong công tác tư vấn hồ sơ, thủ tục, chỉnh lý, đo đạc... liên quan đến thửa đất có nhu cầu cấp GCNQSDĐ. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực vào cuộc, đặc biệt phát huy vai trò trách nhiệm trong xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai, xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, đất có tranh chấp, phù hợp với

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

trong quá trình vận động, bồi thường hỗ trợ GPMB, các địa phương, đơn vị cần vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách của Nhà nước theo hướng có lợi nhất cho người dân nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh rà soát lại quy trình, hồ sơ, thủ tục bàn giao đất cho các hộ dân để làm căn cứ cưỡng chế GPMB với các trường hợp cố tình chây ỳ, gây khó khăn cho công tác GPMB, bảo đảm chặt chẽ, công khai theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

TRAO GIẢI CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)

các nhiệm vụ khác của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho du lịch Thái Bình một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, qua đó thu hút đầu tư và khách du lịch đến với Thái Bình. Sau gần 1 năm triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 145 tác phẩm của 62 tác giả và 2 nhóm tác giả đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hầu hết tác phẩm dự thi có chất lượng tương đối đồng đều, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của cuộc thi. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba lần lượt cho logo mã số 03, 13, 08. Đối với slogan, giải nhất được trao cho slogan "Vùng đất hiền hòa, tháng hoa cảm xúc", giải nhì là "Quê lúa, đất nghề bốn bề sóng nước", giải ba là "Tinh đất, tình người".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cuộc thi là khởi động tích cực để đưa hình ảnh Thái Bình đến với du khách trong nước và quốc tế. Với kết quả đạt được từ cuộc thi, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực phát huy hiệu quả bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thái Bình trên các phương tiện truyền thông, các sản phẩm du lịch của tỉnh, hoạt động quảng bá du lịch trong nước, quốc tế; tham mưu UBND tỉnh trong việc lựa chọn logo và slogan tỉnh Thái Bình. Đồng chí mong muốn thời gian tới tỉnh Thái Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các họa sĩ trong và ngoài tỉnh đối với các cuộc thi tiếp theo do tỉnh tổ chức.

Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới

Đó là chủ đề hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức, khai mạc sáng ngày 2/8 tại Hà Tĩnh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 300 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, báo chí, xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, giảng viên các trường văn hóa - nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm trao đổi, thảo luận chuyên môn để giải quyết những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, định hướng, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam thời gian tới. Chú trọng các nội dung như phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, tập trung nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, đặc biệt là văn hóa trong Đảng, phát triển thị trường văn hóa, xây dựng văn hóa số thích ứng với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số...

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 2 - 5/8), hội nghị tập trung quán triệt các nội dung về xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay; tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội văn học nghệ thuật; hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học nghệ thuật; tình hình văn xuôi hiện nay; những vấn đề đặt ra cho hôm nay từ hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021...

VŨ NGỌC HOA (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 2/8
Thế giới: Hơn 583 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 2/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 583 triệu ca, trong đó hơn 6,42 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Đã tiêm hơn 246,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 2.000 ca mắc mới. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 9.700 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị 39 ca.
Trong ngày có 304.531 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã tiêm là hơn 246,3 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 12,2 triệu mũi.
Thái Bình: Đã tiêm 3,95 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Trong ngày, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 11 bệnh nhân.
Tính đến hết ngày 1/8, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,95 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,81% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,54% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 133.682 trẻ, đạt hơn 64,58%.

TRẦN TUẤN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

QUYNH LƯU